



Culture BSRU

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
The Office of Arts and Culture Bangkok Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมการแข่งขันว่าวไทยย้อนยุค



เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี, ผศ.สุเมธ พัดเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ รศ.ดร.ธนันท์พัชร อัครเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันว่าวไทยย้อนยุค “ชิงถ้วยกรุงเทพมหานคร” ณ ลานวัดทอง (เจริญศรัทธาวงศ์ ๕๘) โดย เชฟธอมัส ดร.วรพล อธิติคุณเศร

การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางพลัด ภายใต้หัวข้อ “ว่าวไทยในวิถีคนเมือง” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีการประกวดว่าวไทยหลากหลายประเภท และรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๗๐,๐๐๐ บาท ไฮไลท์สำคัญของงาน คือ การแข่งขันว่าวจุฬาสู๊กับปักเป้า ซึ่งเป็นการแข่งขันที่สะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของการเล่นว่าวไทย

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยคงอยู่สืบไป

การแข่งขันว่าวไทย
ชิง "ถ้วยกรุงเทพมหานคร"

คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาเขตบางพลัด

ขอเชิญชมการแข่งขัน ว่าวไทยย้อนยุค ในหัวข้อ

ว่าวไทยในวิถีคนเมือง

เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ว่าวไทย อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนในเมืองกรุง

เงินรางวัลรวมมูลค่า **๗๐,๐๐๐ บาท**

ไฮไลท์ของงาน การแข่งขันว่าวปักเป้า (๒๐๐ เซนติเมตร)

ประเภทการแข่งขัน

(๑) ประกวดว่าวฉิ่งประเภท ประถมฯ ม.๖	(๓) ประกวดว่าวจำ ประเภทชมงาน ขนาด ๑๐๐ ซม.
(๒) ประกวดว่าวฉิ่งประเภท ประถมฯ ม.๓-๕	(๔) ประกวดว่าวจำ ประเภทชมงาน ขนาด ๑๕๐ ซม.
(๓) ประกวดว่าวฉิ่งประเภท ประถมฯ ม.๑-๒	(๕) ประกวดว่าวจำ ประเภทชมงาน ขนาด ๒๐๐ ซม.
(๔) ประกวดว่าวฉิ่งประเภท ประถมฯ ม.๑-๒	(๖) ประกวดว่าวจำ ประเภทชมงาน ขนาด ๒๕๐ ซม.

การส่งใบสมัครเป็นรูปแบบของการส่งแบบใบรายงาน
ติดต่อรายละเอียดการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘
ณ ลานวัดทอง (เจริญศรัทธาวงศ์ ๕๘) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป



Website



Facebook

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๓๐๖๑ ซอยอโศกภาพ ๓๕ ถนนอโศกภาพ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๓-๗๐๐๐ ถึง ๑๕๐๐, ๐๒-๕๖๖-๖๖๖๕
เว็บไซต์ <http://culture.bsru.ac.th/> . อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/culture.bsru>